



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพถ่ายกิจกรรม

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย

กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ:ผู้สูงอายุและครอบครัว



วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวรณรงค์ยกระดับมาตรการการป้องกันโรคโควิด - 19 เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้ใส่ใจในการป้องกันโรคโควิด - 19 ณ บริเวณชั้น 3 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวรณรงค์สวมหน้ากากและยกระดับมาตรการการป้องกันโควิด - 19 “ขนาดยักษ์...ยังสวมเลย” กระตุ้นคนไทยสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน พร้อมเน้นย้ำสนามบินคุมเข้มตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบิน โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน พร้อมด้วย นท.สุธีร์วัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ พล.อ.ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์ ประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมแถลงข่าวฯ ดังกล่าว



ทั้งนี้ อธิบดีกรมอนามัย และคณะผู้บริหาร ได้ตรวจเยี่ยมบริเวณจุดคัดกรองอุณหภูมิ เข็มขัดเจลแอลกอฮอล์ “ขนาดยักษ์...ยังใส่หน้ากาก” พร้อมแจกหน้ากากอนามัย & แอลกอฮอล์เจลให้กับประชาชน และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ บริเวณชั้น 4 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เน้นย้ำผู้ให้บริการและผู้ให้บริการภายในสนามบินต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ตั้งแต่อาคารสถานีผู้โดยสาร จัดให้มีการคัดกรองผู้โดยสาร โดยควบคุมบริเวณทางเข้าออก พร้อมลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ มีการทำความสะอาดบริเวณสถานี และจุดสัมผัสร่วมบ่อย ๆ เช่น เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว รวบบันได เบาะนั่ง พนักพิง จัดระยะห่างระหว่างรอคิวมากกว่า 1 เมตร ทั้งบริเวณผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออก รวมทั้งห้องส้วมภายในอาคารผู้โดยสารที่ต้องทำความสะอาดทุก ๆ 2 ชั่วโมง สำหรับผู้ให้บริการภายในสนามบินต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ ระหว่างที่ให้บริการและหมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ ไอ จาม ให้งดปฏิบัติงาน ส่วนผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสนามบิน

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

www.anamai.moph.go.th